

บาท/ดอลลาร์แนวโน้มอ่อนค่ารับสงครามการค้า เข้านี้เปิดตลาด 33.02 บาท คาดกรอบ  
33.00-33.10 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเข้าวันนี้ที่ระดับ 33.02 บาท อ่อนค่าลงจากราคาปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 33.00 บาท มองกรอบระหว่างวันที่ระดับ 33.00 - 33.10 บาท แนวโน้มอ่อนค่าตามสกุลในภูมิภาครับความกังวลสงครามการค้า

\* ดีลเลอร์ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินยังถูกปกคลุมไปด้วยความกังวลเรื่องสงครามการค้าทั่วโลก นำโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 76 ดอลลาร์/บาร์เรลอีกครั้ง หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐส่งสัญญาณเตือนว่าทุกประเทศจะต้องเลิกซื้อน้ำมันจากอิหร่านทันที นอกจากนี้สงครามการค้าก็ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อฝั่งยุโรปพร้อมที่จะตั้งกำแพงภาษีตอบโต้กับสหรัฐถ้าเจอกับการตั้งกำแพงภาษีสำหรับธุรกิจรถยนต์จากยุโรปก่อน

\* ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ความกังวลด้านเงินเพื่อปรับตัวสูงขึ้น และบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 2.88% ค่าเงินดอลลาร์จึงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักต่างๆ เพราะตลาดยังปิดรับความเสี่ยง (risk-off)

\* ในฝั่งเศรษฐกิจก็เริ่มได้รับผลกระทบ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐก็บ่อนาคของเศรษฐกิจ (CB Expctation) ลดลงมาที่ระดับ 103 จุดจากเดือนก่อนที่ 107 จุดเนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงและการค้าที่คงชะลอตัวลง

\*\* "แม้ตลาดเงินยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่ามีประเทศไหนใช้การเคลื่อนไหวของค่าเงินของตัวเองเป็นอาวุธในสงครามการค้าครั้งนี้ แต่ทุกประเทศนอกจากสหรัฐ กำลังปล่อยให้เงินอ่อนค่าตามตลาดที่ปิดรับความเสี่ยงเพื่อปรับสมดุลย์ และลดผลกระทบของการกีดกันทางการค้า ในระยะสั้น ค่าเงินเอเชียและตลาดเกิดใหม่จึงไม่มีท่าทีที่จะแข็งค่ากลับขึ้นได้เร็ว" เขากล่าว

เขากล่าวว่า ในส่วนของเงินบาทเมื่อปรับตัวผ่านระดับจิตวิทยาที่ 33 บาทต่อดอลลาร์มาแล้วก็จะปรับตัวลงยากเช่นกัน แม้จะเริ่มเห็นสัญญาณการไหลเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในหุ้นและบอนด์บ้างก็ตาม เราเชื่อว่าทั้งราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและตลาดที่ปิดรับความเสี่ยงไม่เป็นบวกกับเงินบาท

- \* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.66 จากวานนี้ 95.13
- \* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 76.28 ล้านบาท
- \* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,644.17 ล้านบาท
- \* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.968 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้